



โรงเรียนบ้านม่วง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

ที่ตั้ง : ๓๔ หมู่ ๕ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐๘๒-๘๙๓๑๐๙๕

คณะผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล นายทัชธรรม สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง



โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๒๖๕๑๐

Email Address : pyl2pong๔๐๔@gmail.com

Address : ๒๒๐ หมู่ที่ ๙ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐

ข้อมูลพื้นฐาน



โรงเรียนขนาดเล็ก



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน....๗.....คน



นักเรียน จำนวน....๒๘.....คน



จุดเด่น

- ๑) ผู้บริหาร มีการส่งเสริมให้ครูตระหนักในจิตวิญญาณของความเป็นครู "ให้ความรักก่อนให้ความรู้" ส่งผลให้นักเรียนมีความใกล้ชิดครูมากขึ้น
- ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถ จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม บรรยายภาค สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- ๓) นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
- ๔) โรงเรียนเน้นการนำผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ,NT และRT มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน



จุดที่ควรพัฒนา

- ๑) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดการวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลที่หลากหลายและรู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตน
- ๒) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ควรพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การอภิปราย การให้เหตุผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ยังต้องได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้มีความรู้พื้นฐานที่แน่นมากขึ้น สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผล
- ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

1

บริหารทั่วไป

ปัญหา เรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียน

แนวทางแก้ไข ติดกล้องวงจรปิด ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการสอดส่องดูแล

2

บริหารงานบุคคล

ปัญหา ขาดแคลนบุคลากร เช่น ข้าราชการครูไม่ครบตามเกณฑ์ ขาดนักการภารโรง

แนวทางแก้ไข ให้ครูสอนควบชั้นเรียน และให้ผู้ปกครองช่วยพัฒนาโรงเรียนเป็น บางครั้ง

3

บริหารงานวิชาการ

ปัญหา ครูมีอัตรากำลังไม่ครบชั้น มีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานสอนเยอะ ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทาง วิชาการยังขาดความต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข จัดหางบประมาณเพื่อมาจ้างครูอัตราจ้างเพื่อเพิ่มอัตรากำลัง การสอนให้ครบชั้น จัดกิจกรรมที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่มากขึ้นและ พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

4

บริหารงบประมาณ

ปัญหา โรงเรียนขาดแคลนเงินจ้างครูสอน งบประมาณในโครงการต่างๆมีไม่ เพียงพอ

แนวทางแก้ไข จัดหาผู้มาบริจาคเงินสนับสนุน ทำผ้าป่าศิษย์เก่า

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘
 โรงเรียนบ้านม่วง

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
๑. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ ๓)	ชื่อโครงการวันสำคัญ ๑. กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	เชิงปริมาณ - ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญอย่างน้อย ๑๐ วัน/ปีงบประมาณ เชิงคุณภาพ - ชุมชนและโรงเรียนร่วมมือและมีความเข้าใจอันดีต่อกัน - ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ	๓๐๐ บาท	๑. ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน ชุมชนมีความร่วมมืออันดีต่อกัน ๒. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และได้ประสบการณ์ตรง
	ชื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑. กิจกรรมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ๒. กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม	เชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในระดับดีหรือระดับ ๓ ขึ้นไป เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของ	๑,๐๐๐ บาท	๑. โรงเรียนเกิดแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักสามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำไปใช้ในชีวิิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
		<p>เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน</p>		
<p>๒. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศิลปกรรม และประชาธิปไตย</p>	<p>ชื่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม</p> <p>๑. อบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>๒. กิจกรรมสาธารณประโยชน์</p> <p>๓. กิจกรรมเรียนวิชาประวัติศาสตร์</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๙๐ ได้ทำและบันทึกความดี - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๙๐ มีมารยาทงาม และไหว้ได้ถูกต้อง - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๘๐ สวดมนต์ได้ถูกต้อง <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงมีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 	<p>๑,๕๐๐ บาท</p>	<p>๑. นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>๒. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี</p> <p>๓. นักเรียนมีมารยาทงาม และไหว้ได้ถูกต้อง</p> <p>๔. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น</p> <p>๕. นักเรียนสวดมนต์ได้ถูกต้อง</p>
<p>๓. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ ๔)</p>	<p>ชื่อโครงการห้องเรียนคุณภาพ</p> <p>๑. กิจกรรมจัดทำเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ</p> <p>๒. กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๙๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ 	<p>๙,๐๐๐ บาท</p>	<p>ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดทำกิจกรรมการวิจัยและโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมุ่งเน้น</p>

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
	๓. กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดทำกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ร้อยละ ๑๐๐ ห้องเรียนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและเป็นไปตามเกณฑ์ของห้องเรียนคุณภาพ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ - มีการจัดทำกิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ห้องเรียนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและเป็นไปตามเกณฑ์ของห้องเรียนคุณภาพ 		พัฒนาการผู้เรียน และมีการพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียนมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนมีความพร้อมและเป็นไปตามเกณฑ์ของห้องเรียนคุณภาพ
๔. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น (ข้อสั่งการ รมว.ศธ. ข้อ ๕)	ชื่อโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ๑. กิจกรรมรักการอ่าน ๒. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะการอ่านและการเขียน มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์อันเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา 	๕๐๐ บาท	๑. นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งใน

นโยบาย สพร.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
		<ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาไทยที่สูงขึ้น อ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและพัฒนาสรุปความคิดรวบยอด 		ด้านคุณภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	<p>ชื่อโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ๒. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม/ค่ายคุณธรรม ๓. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อาชีพ ๔. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ๕. กิจกรรม ICT และ DLTV เพื่อการเรียนการสอน ๖. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๕ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม - นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้เพิ่มเติม จากการเข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา - นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอก ทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 	๑๒,๕๒๘ บาท	<ol style="list-style-type: none"> ๑. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม จากการเข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ๒. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ๓. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
		<p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม จากการเข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา - นักเรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอก ทำให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ - ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 		
๖. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม	-	- -	-	-
๗. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ	<p><u>ชื่อโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ</u> <u>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน</u> ๑.กิจกรรมสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนชั้นป.๑-๖ ๒.กิจกรรมติวข้อสอบ RT,NT,O-NET</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนชั้น ป.๑ – ๖ โรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลจากการทดสอบระดับชาติ (RT,NT,O-NET) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑ <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p>	๔,๐๐๐ บาท	๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒. ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติและระดับต่างๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ประกอบด้วย

นโยบาย สพร.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
	๓.นิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	- นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงมีการพัฒนาการเรียนรู้ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ -ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับต่างๆ รวมถึงระดับชาติ ใน ๔ กลุ่มสาระของนักเรียนสูงขึ้น -นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ จากการทดสอบผ่านเกณฑ์ ทุกกลุ่มสาระ		ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
๘. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา	ชื่อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ๑. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ ๒. กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ๓. กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว	เชิงปริมาณ -นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน ๓๕ คน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เชิงคุณภาพ -นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลอดภัย	๙๒๗ บาท	๑. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปลอดภัย ๒. ผู้ปกครองนักเรียน เยาวชน มีสถานที่พักผ่อนและเล่นกีฬา
๙. เพิ่มโอกาสและสร้างความสะดวกภาคทางการศึกษา	ชื่อโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ	เชิงปริมาณ -นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมทักษะทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา และนำ	๔,๐๐๐ บาท	๑. นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านวิชาการที่หลากหลาย

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
	<p>๑.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน</p> <p>๒.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่</p> <p>๓.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค / ประเทศ</p>	<p>ทักษะที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>ประสบการณ์ร่วมกันร้อยละ ๘๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถทางด้านวิชาการมีผลงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ - ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มีทักษะและประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านวิชาการที่หลากหลาย - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอื่น - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการนอกเหนือจากในโรงเรียน - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึง 		<p>๒. ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนอื่น</p> <p>๓. นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จริง จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ นอกเหนือจากในโรงเรียน</p> <p>๔. นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงรู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p>

นโยบาย สพร.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
		<p>รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 		
<p>๑๐. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p>ชื่อโครงการพัฒนาส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๑. กิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม/ศึกษาดูงาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วง จำนวน ๗ คน ได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 	<p>๕๐๐ บาท</p>	<p>๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วง มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสถานศึกษา</p> <p>๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงมีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
<p>๑. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๑.๒)</p>	<p>ชื่อโครงการจ้างครูและบุคลากร</p> <p>๑. กิจกรรมจัดหาครูอัตราจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วง ร้อยละ ๘๐ มีการปฏิบัติการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย <p>เชิงคุณภาพ</p>	<p>๑๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑. ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒. โรงเรียนบ้านม่วงมีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาที่ขาดแคลน</p>

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘				
		โรงเรียนมีความพร้อม มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ในโรงเรียน		
นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา				
๒. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๑.๓)	ชื่อโครงการ..... ๑. กิจกรรม..... ๒. กิจกรรม..... ๓. กิจกรรม.....	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ		
๓. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ชื่อโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ชื่อโครงการพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ ๑. กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒. กิจกรรมการนิเทศ ๓. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านแผนงานและการบริหารงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง ๔. กิจกรรมจัดทำแผนงานและเสนอของบประมาณให้ตรงตามความต้องการ	เชิงปริมาณ - ครูโรงเรียนบ้านม่วงเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ ๑๐๐ - ครูโรงเรียนบ้านม่วงทุกคนดำเนินงานตามแผนงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๐๐ บาท	- ครูโรงเรียนบ้านม่วงเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพภายใน - ครูโรงเรียนบ้านม่วงดำเนินงานตามแผนงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
		<ul style="list-style-type: none"> - ครูโรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการร้อยละ ๑๐๐ - โรงเรียนบ้านม่วงสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๑๐๐ <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครูโรงเรียนบ้านม่วงมีการดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ครูโรงเรียนบ้านม่วงได้ดำเนินการงานการบริหาร งบประมาณ พัสดุและสินทรัพย์ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 		<ul style="list-style-type: none"> - ครูโรงเรียนบ้านม่วง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ - ครูโรงเรียนบ้านม่วงสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
๔. ลดภาระการประเมิน ของสถานศึกษา	ชื่อโครงการ..... ๑. กิจกรรม..... ๒. กิจกรรม..... ๓. กิจกรรม.....	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ		
๕. สร้างความตระหนัก ในการป้องกันการทุจริต (ข้อสั่งการ รท.ศธ. ข้อ ๒)	ชื่อโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ๑. กิจกรรมสถานนักเรียน ๒. กิจกรรมเวรสีพัฒนาโรงเรียน ๓. กิจกรรมหน้าเสาธงเช้า-เย็น ๔. กิจกรรมอบรมร.ด้านระเบียบวินัย ความประพฤติ แก่นักเรียน ๕. กิจกรรมการสอนรายวิชาต้านทุจริต	เชิงปริมาณ - นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ ปฏิบัติตนตามวิถี ประชาธิปไตยในโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการ สรรหาตัวแทนของตนเอง - เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เชิงคุณภาพ - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ ได้ฝึกปฏิบัติวิถีชีวิต แบบประชาธิปไตยด้วยการ ปฏิบัติจริง(ด้วยการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน-กิจกรรม สถานนักเรียน) - นักเรียนชั้นป.๑.๖ ได้ฝึกทำงาน เป็นจิตอาสาพัฒนาบริเวณ	- บาท	๑. นักเรียนได้ใช้สิทธิและ หน้าที่ในการเลือกตั้ง ตัวแทนนักเรียนทุกคน ๒. นักเรียนทุกคนสามารถ เป็นผู้นำและเป็นผู้ ตามที่ดีได้ ๓. นักเรียนได้ฝึกทำงาน เป็นกลุ่มด้วยจิตอาสา ทุกระดับชั้น ๔. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้ฝึกปฏิบัติตนด้วยวิถี ประชาธิปไตยโดยการ ปฏิบัติจริง ๕. นักเรียนชั้น ป.๑-๖ รู้จัก ทำงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้,รู้จัก

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
		อาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน ทุกวัน		ทำงานเป็นกลุ่ม/ทีมได้, รู้จักเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ๖. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
๖. การสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์องค์กร	ชื่อโครงการสัมพันธ์ชุมชน ๑. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หนังสือราชการ แผ่นพับ ป้ายไว้นิล หอกระจาย ข่าว เอกสารรายงานคุณภาพประจำปี ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารความ เคลื่อนไหวของโรงเรียนทุกครั้ง ที่มีโอกาสไป พบปะกับชุมชน ๓. กิจกรรมโรงเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรม สำคัญซึ่งกันและกัน ๔. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ๕. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	เชิงปริมาณ - เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลงานด้านการจัดการศึกษา ของโรงเรียน/นักเรียน - เพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญของ โรงเรียนและของชุมชน เชิงคุณภาพ - โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดี ใน สายตา/ความรู้สึกของชุมชน, ผู้ปกครองนักเรียน - ส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	๔๐๐ บาท	๑. สถานศึกษามี แผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานของ สถานศึกษา
ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง				
๑. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๑.๔	ชื่อโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เรียนการสอน ๑. กิจกรรมตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ - อุปกรณ์ดาวเทียม	เชิงปริมาณ - สถานศึกษามีสื่อทาง เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	๙,๕๕๔ บาท	๑. สถานศึกษามี แผนพัฒนาการจัด การศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
และข้อ ๒.๑)	<ul style="list-style-type: none"> - โทรศัพท์ - อุปกรณ์เสริม - อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ๒. กิจกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์	เพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีประสิทธิภาพ และสนองความต้องการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้จากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสำคัญได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ - อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เชิงคุณภาพ <ul style="list-style-type: none"> - นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี และสามารถเรียนควบคู่วิชาอื่นได้ดี 		ตามมาตรฐานของสถานศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๓. ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
		<ul style="list-style-type: none"> - คณะครูทุกคนได้มีความรู้ ความชำนาญและให้บริการ จากการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม - สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet เพื่อการเรียนรู้ของ นักเรียนและการบริหารจัดการ - 		
<p>๒. สร้างความเข้มแข็งระบบ แนะนำ การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๒.๓)</p>	<p>ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพ ชื่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ๒. กิจกรรมตรวจช่องปากนักเรียน ๓. กิจกรรมดูแลสุขภาพพยาบาลนักเรียน เจ็บป่วย ๔. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ๕. กิจกรรม อย.น้อย 	<p>เชิงปริมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้อุปกรณ์ประกอบ ๑๐ อย่าง/ประการ/ข้อ - โรงเรียนใช้เกณฑ์มาตรฐาน ๑๐ อย่าง/ข้อ/ประการ ประเมินตนเอง เพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงและพัฒนา <p>เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ (ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้) 	<p>๗๐๐ บาท ๓๐๐ บาท</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑ นักเรียนในโรงเรียน ได้รับบริการด้าน สุขภาพอนามัยทุกคน ๒ นักเรียนในโรงเรียนมี สุขภาพอนามัยที่ สมบูรณ์แข็งแรง ๓ นักเรียนในโรงเรียนมี น้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพ พละนาามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรม อนามัย

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
๓. ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๒.๕)	ชื่อโครงการ..... ๑. กิจกรรม..... ๒. กิจกรรม..... ๓. กิจกรรม.....	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ		
๔. ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๒.๒)	ชื่อโครงการ..... ๑. กิจกรรม..... ๒. กิจกรรม..... ๓. กิจกรรม.....	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ		
๕. เสริมสร้างทักษะอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน (นโยบาย รมว.ศธ. ข้อ ๒.๖)	ชื่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑. กิจกรรมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว	เชิงปริมาณ - นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีหรือระดับ ๓ ขึ้นไป เชิงคุณภาพ - นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการทำกิจกรรมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	๑,๐๐๐ บาท	๒ โรงเรียนเกิดแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีทักษะและความรู้ในการทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักสามัคคีให้ ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

นโยบาย สพฐ.	โครงการและกิจกรรม	เป้าหมายการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
		- นักเรียนมีความรัก ความ สามัคคี ให้ความ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน		

- หมายเหตุ : ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ข้างต้น ให้โรงเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้จัดทำไว้แล้ว มีโครงการ/กิจกรรมใด ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าว “ให้นำข้อมูลเฉพาะโครงการ/ กิจกรรม” นั้น มาระบุในแบบฟอร์มที่กำหนด และ/หรือ
๒. ให้โรงเรียนกำหนดโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายการดำเนินงาน ที่เหมาะสมกับจุดที่ควรพัฒนา หรือแนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ทั้งนี้ ให้สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ดังกล่าวด้วย